

THƯ GỬI CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thân mến gửi các Anh/ Chị Cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội,

Làm nên thương hiệu của bất kỳ một cơ sở nào, không gì khác, chính là nhờ sản phẩm do cơ sở ấy tạo ra.

Trải qua hơn một thế kỷ xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội với tiền thân là Đại học Đông Dương, những cơ sở đào tạo trước đây như Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Hà Nội đã được biết đến như một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao, trình độ cao.

Uy tín của nhà trường không ngừng được nâng cao, chủ yếu và trước hết là nhờ những đóng góp, cống hiến xuất sắc của các Anh/Chị Cựu sinh viên trên tất cả các lĩnh vực. Thay mặt Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi xin gửi tới tất cả các Anh/Chị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

Nhân đây, từ đáy lòng mình, tôi cũng muốn bày tỏ với các Anh /Chị một nguyện vọng thiết tha. Đó là làm sao để truyền thống tốt đẹp của các Cựu sinh viên biến thành nguồn lực của nhà trường, nâng cao hơn nữa sự gắn kết của các thế hệ đồng môn và thắt chặt hơn nữa mối liên hệ giữa các Cựu sinh viên với mái trường xưa của mình.

Với tinh thần **“Chung tay để phát triển”**, Câu lạc bộ Cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã được thành lập. Tôi hi vọng Câu lạc bộ của chúng ta sẽ là địa chỉ kết nối Cựu sinh viên với Đại học Quốc gia Hà Nội và toàn thể sinh viên; là nơi tôn vinh những gương mặt Cựu sinh viên thành đạt; giới thiệu và quảng bá những hoạt động giàu ý nghĩa của Cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đối với cộng đồng, xã hội. Trách nhiệm này không chỉ tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau, làm cầu nối giữa các thế hệ sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội mà còn là nguồn động viên, khích lệ tinh thần cống hiến và phấn đấu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Mang ý nghĩa hơn cả, những đóng góp của các Cựu sinh viên sẽ góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp và tự hào là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và các học viên, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc và kính chúc sức khỏe tới các Cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang học tập, công tác trong nước và nước ngoài. Mong các Anh/Chị tiếp tục đồng hành và có nhiều đóng góp thiết thực vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội.

GIÁM ĐỐC ĐHQGHN
CHỦ TỊCH CLB CỰU SINH VIÊN



Phùng Xuân Nhạ